



อธิบดี	2968
เลขที่รับ	
วันที่	3 ก.ค. 2563
เวลา	12:10:22

รองอธิบดี (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)	รับที่ 3209
วันที่	3 ก.ค. 2563
เวลา	09:58

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	รับที่ 9506
วันที่	3 ก.ค. 2563
เวลา	17:57

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๓๐๓

ที่ ทส ๐๔๐๑.๖/๑๘๘๗ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/ว ๓๓๗๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ ที่มีความเสี่ยงสูงทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยขอให้จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จำนวน ๒ รอบ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานเลขาธิการกรมขอเรียนว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ กระบวนงาน ซึ่งได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ตารางที่ ๑-๕ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต) (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ส่งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ (ตารางที่ ๑-๕ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ และได้ส่งรายงานดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ anty.corrup@gmail.com เรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. สำนักงานเลขาธิการกรมได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ (ตารางที่ ๖-๙ ตามแบบฟอร์มที่คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง) เรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข ๓)

๔. สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ร่างหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการกรมจะส่งรายงานข้างต้นให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ anty.corrup@gmail.com ภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ให้ความเห็นชอบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยง รอบที่ ๒ ตารางที่ ๒-๙ ตามแบบฟอร์มที่คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงกำหนด
๒. ลงนามในแบบรายงานการประเมินความเสี่ยง รอบที่ ๒ ตารางที่ ๒-๙ ตามแบบฟอร์มที่คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงกำหนด
๓. ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



(นายธเนศ มั่นน้อย)
เลขานุการกรม

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อโปรดพิจารณา



- 3 ก.ค. ๒๕๖๓
(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว



(นายโสภณ ทองดี)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


๓ ก.ค. ๒๕๖๓

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๒

๖.๑ แผนเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์


ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	...
๑	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอ กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่น ๆ ในการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับสินบนของเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับการบริการที่รวดเร็ว ๒. การระบุข้อมูลซึ่งสาระสำคัญของประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง	✓		
๒	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ	๓. การให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอน	✓		
๓	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีคำสั่งที่ ๖๕๐/๒๕๕๙ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	๔. เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือดำเนินการล่าช้าเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือช่วยเหลือพวกพ้อง	✓		
๔	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ติดต่อด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม • จดหมายถึงอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ • แจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ www.dmcg.go.th 		✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เบี่ยง	เหลือ	รับ
	<ul style="list-style-type: none"> ● แจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมาย จำนวน ๒ ช่องทาง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ๑) ตู้รับเรื่องร้องเรียน ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น ๒ และชั้น ๕ ทิศเหนือ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ๒) แจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ anticorrupt.dmcra@gmail.com ● แจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๑๓๐๐ ● แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน จำนวน ๒ ช่องทาง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ๑) แอปพลิเคชัน DMCR 4 thai ๒) QR Code รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>				

๖.๒ แผนเจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จ แสวงหาผลประโยชน์

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เบี่ยง	เหลือ	รับ
๑	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอ กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่น ๆ ในการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ แต่เจ้าหน้าที่มีการรับเรื่องไว้ ๒ การระบุข้อมูล หรือผลการตรวจสอบไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เบี่ยง	เหลือ	จน
๒	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ	๓. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุญาตของเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามลำดับเรื่องรับคำขอ	✓		
๓	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีคำสั่งที่ ๖๕๐/๒๕๕๙ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		✓		
๔	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ● จดหมายถึงอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ ● แจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ www.dmcr.go.th ● แจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมาย จำนวน ๒ ช่องทาง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑) ตู้รับเรื่องร้องเรียน ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น ๒ และชั้น ๕ ทิศเหนือ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ๒) แจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ anticorrupt.dmcr@gmail.com 		✓		

<ul style="list-style-type: none"> ● แจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๑๓๐๐ ● แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน จำนวน ๒ ช่องทาง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ๑) แอปพลิเคชัน DMCR 4 thai ๒) QR Code รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง <div style="text-align: center;">  </div>				
--	--	--	--	--

๖.๓ แผนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประวิงเวลา

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เฉียบ	เหลือ	น้อย
๑.	<p>กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงกำหนดสถานที่ยื่นคำขอ และกำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่น ๆ ในการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ตามแนบท้ายประกาศนี้ มีดังนี้</p> <p>๑. ให้สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ในท้องที่ป่านั้นตั้งอยู่เป็นสถานที่ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>๑. การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการรับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม</p>	✓		

<p>๒. แบบคำขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ทช ๘๔/๐๑)</p> <p>๓. แบบรายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ทช ๘๔/๐๒)</p> <p>๔. แบบใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ทช ๘๔/๐๓)</p>				
--	--	--	--	--

ตารางที่ ๗

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

-	-
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

คะแนนเสี่ยงคกรทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันกรทุจริตเพิ่มเติม
๑. การรับสินบนของเจ้าหน้าที่เพื่อ ได้รับการบริการที่รวดเร็ว	- กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทางเดียวกัน
๒. การระบุข้อมูลซึ่งสาระสำคัญของ ประกาศ รับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง	- ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ใน สาระสำคัญของประกาศ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
๓. การให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอน	- จัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแนวทางเดียวกัน
๔. เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการต่อข้อ ร้องเรียนที่ได้รับหรือดำเนินการ ล่าช้าเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือ ช่วยเหลือพวกพ้อง	- กำหนดขั้นตอน และช่องทางการร้องเรียนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่
๕. เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในแบบคำขอ แต่เจ้าหน้าที่มีการรับ เรื่องไว้	- จัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแนวทางเดียวกัน - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๖ การระบุข้อมูล หรือผลการ ตรวจสอบไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	- ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน - เพิ่มหัวข้อการตรวจสอบ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
๗. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ ความเห็นการอนุญาตของเจ้าหน้าที่ ไม่ดำเนินการตามลำดับเรื่องรับคำขอ	- กำหนดระเบียบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๘. การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ ความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน - ทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของรายการเอกสารประกอบการ พิจารณา การขอรับใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า
๙. เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อ หลีกเลี่ยงขั้นตอน	- จัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแนวทางเดียวกัน - กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทางเดียวกัน
๑๐. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการรับ หรือไม่รับเรื่องร้องเรียนอย่างไม่เป็น ธรรม	- กำหนดขั้นตอน และช่องทางการร้องเรียนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	<ul style="list-style-type: none">● เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์๑. การรับสินบนของเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับการบริการที่รวดเร็ว๒. การระบุข้อมูลซึ่งสาระสำคัญของประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง๓. การให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอน๔. เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือดำเนินการล่าช้าเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือช่วยเหลือพวกพ้อง		
	<ul style="list-style-type: none">● เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จแสวงหาผลประโยชน์๑. เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ แต่เจ้าหน้าที่มีการรับเรื่องไว้๒ การระบุข้อมูล หรือผลการตรวจสอบไม่ตรงตามข้อเท็จจริง๓. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุญาตของเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามลำดับเรื่องรับคำขอ		

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	<p>● การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ดำเนินการมาตรการทางปกครอง อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ประวิงเวลา</p> <p>๑. การใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบความครบถ้วนของ เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการรับ หรือไม่รับเรื่องร้องเรียนอย่างไม่ เป็นธรรม</p>	-	-

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานระดับกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสอย่างเต็มที่ ทั้งในกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร และการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราต้องมีความพร้อมรับผิดชอบ มีความโปร่งใส ไม่มีการให้หรือรับสินบนในทุกกรณี เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ โดยมีการดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน https://dmcrth.dmcr.go.th/epg/detail/6890/๒ ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ https://dmcrth.dmcr.go.th/epg/detail/6892/๓. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนตามกฎหมายกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ https://www.dmcr.go.th/detailALL/33341/nws/15

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	
ผลการดำเนินงาน	๔. มีประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอ กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่น ๆ ในการขออนุญาต และการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ https://www.dmcr.go.th/detailAll/๑๓๔๙๒/nws/๘๕

ลงชื่อ.....

(นายโสภณ ทองดี)

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๓